

## ไทยบริโคน้ำตาลปีนี้แตะ25ล้านกระสอบ ท่องเที่ยวนหนุน-จับตาน้ำตาลโลกเริ่มขยับสูง

**ผู้จัดการรายวัน360°** - ฤดูผลิตปี 65/66 คาดไทยจะบริโคน้ำตาลทรายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 23.62 ล้านกระสอบเป็น 25 ล้านกระสอบอันส่งผลจากท่องเที่ยวไทยทยอยฟื้นตัวหนุนภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใช้น้ำตาลเพิ่ม ขณะที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกส่งสัญญาณพุ่งสูงหลังพบปริมาณการผลิตทั้งอินเดีย บราซิล ยุโรป ออสเตรเลีย ขณะที่ผลผลิตอ้อยไทยคาดทะลุ 100 ล้านตัน

นายบุญถิ่น โคตรศิริ กรรมการฝ่ายชาวไร้อ้อย บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด(อนท.) เปิดเผยว่า ฤดูผลิตปี 2565/66 คณะกรรมการบริหาร(กบ.)ได้คาดการณ์ปริมาณน้ำตาลขายภายในประเทศ จากเดิม 23.62 ล้านกระสอบ ปรับ เป็น 25 ล้านกระสอบเนื่องจากเศรษฐกิจไทยภาพรวมเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงทำให้มีความต้องการใช้น้ำตาลในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สอดรับกับทิศทางของโลกที่มีการคาดการณ์ว่าจีนเปิดประเทศจะกระตุ้นความต้องการน้ำตาลของโลกเพิ่มขึ้นท่ามกลางความอ่อนแอของปริมาณการผลิตที่มีจำกัดซึ่งทำให้ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกซื้อขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์กสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แตะระดับสูงสุดรอบ 6 ปี



บุญถิ่น โคตรศิริ

“ราคาน้ำตาลทรายดิบยังคงทรงตัวระดับสูงเฉลี่ย 19-20 เซนต์ต่อปอนด์เนื่องจากสหพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งชาติของอินเดีย ได้คาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2565/66 จะลดลงจากปีก่อน 4.5% เหลือ 34.3 ล้านตันซึ่งทำให้ต้องจำกัดการส่งออกน้ำตาล ขณะที่บราซิลผู้ส่งออกรายใหญ่สุดของโลกคาดว่าจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลได้จนกว่าจะถึงเดือนเมษายน ทำให้ปริมาณตั้งตัว รวมถึงการผลิตในยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งก่อนหน้านี้และยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน หลังจากมีคำสั่งห้ามใช้สารกำจัดศัตรูพืช” นายบุญถิ่นกล่าว

นายบุญถิ่นกล่าวว่า อนท.ได้ทำการขายน้ำตาลฤดูการผลิตปี 65/66 ล่วงหน้าแล้วถึง 90% นับเป็นราคาที่ทำไว้ค่อนข้างสูงจึงทำให้ราคาน้ำตาลส่งออกที่ใช้คำนวณราคาอ้อยขั้นต้นปี 65/66 ปรับจากเดิม 19.82 เซนต์ต่อปอนด์เป็น 20.14 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ราคาอ้อยอยู่ในอัตรา 1,080 บาท/ตันที่ 10 ซี.ซี.เอส. อย่างไรก็ตามราคาที่สูงดังกล่าวแต่หากมองในแง่ของต้นทุนการผลิตอ้อยที่สูงทั้งค่าปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช ค่าแรง ค่ารถตัดอ้อย ฯลฯ ล้วนปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากทำให้รายได้ภาพรวมชาวไร้อ้อยไม่ได้สูงขึ้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การทำไร้อ้อยปัจจุบันมีอุปสรรคมากจากการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยสดที่เป็นนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำหนดตัดอ้อยสดที่ผ่านมาและฤดูผลิตปี 2565/66 ที่อยู่ระหว่างเปิดหีบกำหนดให้อ้อยไฟไหม้เป็น 0% หรือตัดอ้อยสดทั้งหมดซึ่งยอมรับว่าคงเป็นไปได้เพราะการตัดอ้อยสดต้องพึ่งรถตัดอ้อยเป็นหลักเพราะแรงงานไม่รับตัดและแรงงานจากเพื่อนบ้านก็ขาดแคลน หากตัดอ้อยสด

ก็ต้องการค่าแรงที่สูงขึ้นมาก ขณะที่รถตัดทั่วประเทศทุกขนาดมีเพียง 4,000 กว่าคันที่ไม่เพียงพอรองรับกับปริมาณอ้อยระดับ 100 ล้านตัน หากปัญหานี้ทุกฝ่ายไม่ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมรถตัด การบริหารแปลงอ้อยเพื่อให้รถตัดเข้าไปได้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อปริมาณอ้อยในอนาคต

“เวลานี้ชาวไร้อ้อยบางส่วนได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไปทำพืชอื่นโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ปลูกง่ายกว่า ราคาดี และเก็บเกี่ยวง่ายกว่าแล้ว หากยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้โดยไม่มี การสนับสนุนใดๆ ก็ย่อมจะทำให้การปลูกอ้อยเกษตรกรลดต่ำลง ส่วนปริมาณอ้อยปี 65/66 คาดว่าจะอยู่ระดับ 100 ล้านตัน แต่อาจไม่ถึง 106 ล้านตันตามที่รัฐเคยประเมิน” นายบุญถิ่นกล่าว.